



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ โทร. ๑๘๒๕-๑๘๒๖

ที่ สนภ. ๓๐๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันตลา กรพิทักษ์ (รองอธิการบดี)

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้มีมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรเน้นให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคณะในเรื่องการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และควรปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี

๒. มหาวิทยาลัยควรหาจุดแข็ง พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ซึ่งจะมีการพัฒนารถไฟสถานีส่งมอบ/รับมอบตู้สินค้า CY (Container Yard) ในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยอาจปรับเรื่องการเรียนการสอนให้สอดคล้องว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่กรุงเทพฯ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

๓. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้จัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักศึกษาทุกพื้นที่ ดังนั้น นอกจากมหาวิทยาลัยจะสร้างจุดแข็งแล้ว หากต้องการเน้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและสามารถพัฒนานักศึกษาในพื้นที่ได้ จะต้องปรับการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักศึกษานอกพื้นที่เขตการศึกษาให้สามารถเข้ามาศึกษาและทำงานนอกพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนนักศึกษา เพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันสามารถศึกษาโดยสะสมหน่วยกิตและสำเร็จการศึกษาได้โดยไม่กำหนดระยะเวลา จึงเป็นโอกาสในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้ รวมไปถึงนักศึกษา ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง มหาวิทยาลัยอาจเสนอวิธีการให้นักศึกษากลับมาศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้

๔. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการการเรียนการสอนกับทุกคณะในเรื่องระบบการจัดส่งสินค้า ซึ่งการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย จะเปิดใช้งานในไม่ช้า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลิตการเรียนการสอนควรมองตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว การบริการ อาหาร การขนส่งสินค้าและการเกษตร จัดให้มีการท่องเที่ยวให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การให้บริการ การขนส่ง ฯลฯ

๕. มหาวิทยาลัยควรออกแบบและปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยจัดเป็นกลุ่มรายวิชาให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความต้องการ สามารถตัดสินใจในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

๖. ปัจจุบันจำนวนของผู้สูงอายุในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการเป็นศูนย์เวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยควรบูรณาความรู้จากองค์ความรู้ของทุกคณะ ในเรื่องการดูแลรักษาและขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย